



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
14 กรกฎาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์thailandplus, thaiquote

-นพ.อรรถ รัชันัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า มีแนวโน้มจะร่วมมือกับ สพฐ. จัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยจัดตั้งยุวสม.ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 30,757 แห่งทั่วประเทศ คัดเลือกจากแกนนำนักเรียนที่มีจิตอาสาโรงเรียนละ 10 คน นำมาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและดูแลสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนตัวเอง ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับการเกียรติบัตรยุวสม. นอกจากนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและสร้างความเป็นผู้นำให้กับเยาวชนของชาติ

ดร.บุญยพงศ์ โพธิ์วัฒนธำ ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กทม. กล่าวว่า โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์มีนักเรียนกว่า 3,300 คน ได้กำหนดให้นักเรียนสวมหน้ากากก่อนเข้าโรงเรียน วัดอุณหภูมิด้วยกล้องอินฟราเรดและส่งผลไปยังผู้ปกครอง จัดนักเรียนไม่เกินห้องละ 20 คน และสลับวันเรียนระหว่าง ม.ต้น และม.ปลาย ได้ต่อยอดแกนนำจากหลายชมรมในโรงเรียนเป็น ยุว อสม. เน้นการปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือดี

ดร.ธัญรัตน์ โชติวิฑูมิพงศ์ ผอ.โรงเรียนวัดสะแก จ.ปทุมธานี กล่าวว่า โรงเรียนวัดสะแกมีนักเรียนห้องละไม่เกิน 20 คน ได้กำหนดให้นักเรียน ครูผู้มาติดต่อต้องสวมหน้ากาก มีการคัดกรองนักเรียนทุกเข้าก่อนเข้าโรงเรียน เน้นการล้างมือ ซึ่งสอดคล้องตามสุขบัญญัติแห่งชาติ และได้สร้างนักเรียนแกนนำเป็นยุวสม. ช่วยครูดูแลสุขภาพนักเรียน ช่วยคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน จัดกิจกรรมสอนน้องล้างมือ 7 ขั้นตอนประกอบสื่อการสอน ในชั้นเด็กเล็ก-ป.3 และสอนการแปร่งฟันถูกวิธีภายใต้โควิด 19 ในชั้นป.4-ป.6 ทำให้ยุวสม.ได้ฝึกการเป็นผู้นำ และคาดหวังให้ร่วมสร้างยุวสม.รุ่นต่อไป

มาตรการของศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, workpointnews, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, 77kaoded, nationtv, tnnthailand, thebangkok insight, innnews, newtv, acnews, js100) ทวีตทุกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ รายแรก ชายไทยวัย 48 ปี อาชีพรับจ้าง มาจากคูเวต ถึงไทย 29 มิ.ย. เข้าพัก State Quarantine ที่กทม. ตรวจครั้งแรก 2 ก.ค. ไม่พบเชื้อ ตรวจซ้ำ 11 ก.ค. พบเชื้อแต่ไม่มีอาการ พบประวัติเสี่ยงทำงานเป็นช่างทั่วไปในบริษัทแห่งหนึ่ง พักในแคมป์คนงานที่มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 และพบผู้ที่เดินทางมาในเที่ยวบินเดียวกับติดเชื้อ 10 ราย รายที่ 2 หญิงไทยวัย 22 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางจากบาห์เรน ถึงไทย 12 ก.ค. ตรวจคัดกรองพบมีไข้และพบเชื้อ จึงส่งรพ.ใน จ.ฉะเชิงเทรา รายที่ 3 เป็นชาวอียิปต์วัย 43 ปี อาชีพทหาร เข้ามาปฏิบัติภารกิจในไทย 8 ก.ค. พักในโรงแรมแห่งหนึ่ง จ.ระยอง เดินทางกลับอียิปต์ 11 ก.ค.ผลตรวจออก 12 ก.ค.ยืนยันการติดเชื้อ ส่วนในประเทศไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 49 วัน ผู้ป่วยสะสม 3,220 ราย มีผู้หายป่วยเพิ่ม 2 ราย รักษาหายแล้วรวม 3,090 ราย และยังรักษาอยู่ในรพ. 72 ราย ผู้เสียชีวิตเท่าเดิม 58 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายการบิน 9 AIR นำหญิงไทย 2 คน เดินทางจากเมืองกวางโจว ถึงประเทศไทย 23.25 น. โดยไม่มีเอกสารการเข้าประเทศ เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศได้กักตัวไว้จน ก.การต่างประเทศดำเนินการด้านเอกสารตามระเบียบ ศบค. เรียบร้อย จึงส่งตัวไปกักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐใน กทม.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-กรมการขนส่งทางบก กำชับผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท รวมถึงผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและก.คมนาคมอย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, สยามรัฐ, innnews, 77kaoded

-พทย์ฯ วางมาตรการป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่อง ขอให้ผู้ประกอบการให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัด เบื้องต้นยังไม่ขยายเวลาเปิด-ปิด "ห้ามไหล" ให้รอบประกาศผ่อนคลายจากภาครัฐ

ประเด็นผลกระทบ

1.ทหารอียิปต์ยกเว้นการกักตัวติดเชื้อโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์(มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ข่าวหุ้น, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวอิศรา, nationtv., thaipbs, one31, tnnthailand, business today)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงกรณีทหารอียิปต์ อายุ 43 ปี ที่ติดเชื้อโควิด 19 ว่า เข้ามาปฏิบัติภารกิจในไทยวันที่ 8 พ.ค. เข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่งใน จ.ระยอง วันที่ 9 ก.ค. บินไปปฏิบัติภารกิจทางทหารในประเทศจีนและกลับมาวันเดียวกันและเข้าพักในโรงแรมเดิม ตรวจหาเชื้อวันที่ 10 ก.ค. ผลตรวจพบเชื้อวันที่ 12 ก.ค. ไม่มีอาการ ขณะนี้เดินทางกลับประเทศไปแล้ว โดยพบว่าผู้ป่วยไปโรงแรมและสถานที่บางแห่งใน จ.

ประเด็นข่าว

ระยอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่ระหว่างการสืบสวนโรคผู้สูงอายุสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งที่ประชุม ศบค. มีการพูดคุยในประเด็นนี้ เนื่องจากแม้จะเข้าประเทศตามข้อกำหนดเฉพาะ ซึ่งปกติสถานที่ที่จัดไว้ให้พักจะเป็นสุรธรรมณูมิ แต่รายนี้เป็นมาลงที่อยู่ตะเภ่า ทำให้ต้องทบทวนมาตรการควบคุมใหม่ โดยวันนี้ (14 ก.ค.) จะแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลา 11.30 น. เป็นการเฉพาะ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, newtv, Thebangkokinsight, thestandard) ช่อง 9

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ทีมสอบสวนโรคอยู่ระหว่างค้นหาข้อมูลจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมที่คณะลูกเรือเข้าพักและสถานที่ที่คณะลูกเรือให้ข้อมูลว่าเดินทางไป โดยทีมสอบสวนโรคจะเร่งหาผู้สัมผัสใกล้ชิดกับคนกลุ่มนี้ หากประชาชนใน จ.ระยอง มีความกังวลหรือว่าคิดว่าตนเองเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด สามารถติดต่อได้ที่ สสจ.ระยอง หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 คาดว่า 2-3 วันจะทราบผลระหว่างนี้ขอให้ประชาชนใน จ.ระยอง ป้องกันตัวเองมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ประชาชาติธุรกิจ

-นพ.พลวรรณ วิฑูรกลชิต ผู้ตรวจราชการ ก.ดิจิทัลฯ กล่าวถึงกรณีประชาชนมีคำถามเรื่องการแจ้งเตือนของแอปฯ ไทยชนะ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลกับกรมควบคุมโรค หากได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วจะแจ้งเตือนประชาชนด้วยแอปฯ อีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์(มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, innnews, tnthailand) ทวีตช่อง 5, 9, Thaipbs

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. สั่งการให้ดูแลทุกอย่างอย่างเต็มที่ สำหรับผู้ติดเชื้อรายดังกล่าว เป็นทหารอียิปต์ที่เป็นลูกเรือเครื่องบินทหาร ซึ่งเข้าไทยตามมาตรการยกเว้นของรัฐบาล (ไม่ต้องกักตัว 14 วัน) ตั้งแต่ 8 ก.ค. โดยได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งใน จ.ระยอง ก่อนได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อเมื่อ 12 ก.ค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์(ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, แนวหน้า, บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอิศรา, สปริงนิวส์, ข่าวหุ้น, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, innnews, thaiPBS, kapook, sanook, thestandard, nationtv, newtv, js100, one31)

-นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง สั่งปิดโรงแรมที่ผู้ติดเชื้อพร้อมคณะเข้าพักทั้ง 2 ชั้น กักตัวพนักงานโรงแรม 12 คน พร้อมให้ทีมสาธารณสุขเข้าเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อไปตรวจหาเชื้อ และเตรียมตรวจสอบกล้องวงจรปิดของโรงแรม รวมถึงกล้องวงจรปิดในห้างสรรพสินค้า คาดว่า 1-2 วันจะได้ข้อมูลชัดเจน

นพ.สุนทร เจริญภูมิการกิจ นพ.สสจ.ระยอง ส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อของพนักงานที่สัมผัสใกล้ชิด 12 คน เพื่อนำไปตรวจสอบที่ รพ.ระยอง โดย นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาติตรี ผอ.รพ.ระยอง ได้เตรียมห้องแล็บตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไว้พร้อมแล้ว ขณะที่ประชาชนระยองมีการตรวจสอบในช่องทางออนไลน์เพื่อหาข้อมูลว่าทหารอียิปต์เข้ามาพักโรงแรมใด และเดินทางไปไหนบ้าง พร้อมวิจารณ์กรณีรัฐบาลปล่อยให้บุคคลพิเศษเข้ามาในประเทศทำให้เสียงการระบาระลอก 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด

-โซเชี่ยลมีเดียโพสต์ข้อความโจมตีอย่างรุนแรง โดยเฉพาะแฮชแท็กในทวิตเตอร์ เรียกร้องให้ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. รับผิดชอบที่ก่อนหน้านี้ชี้แจงว่าบุคคลและคณะวีไอพีจากต่างประเทศ ไม่ต้องกักตัว 14 วัน ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ประชาชนโทร.สอบถามกรมควบคุมโรคเรื่องชื่อโรงแรมและห้างใน จ.ระยอง ที่ทหารอียิปต์ใช้บริการ แต่ได้รับคำตอบว่าเป็นข้อมูลความมั่นคง ให้ไม่ได้ ทำให้ถูกโพสต์ตำหนิผ่านสื่อโซเชี่ยลมีเดีย และถามไปถึงประโยชน์ของแอปฯ ไทยชนะ รวมถึงเรียกร้องให้ ผบ.ทบ. ออกมาชี้แจง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์(ข่าวสด, nationtv, nationweekend)

-แหล่งข่าวใน ศบค. ระบุว่า เครื่องบินลำดังกล่าวแคมป์พักเครื่องบินโดยไม่มีภารกิจในประเทศไทย มีผู้โดยสาร 31 คน เข้าพักในโรงแรม จ.ระยอง ถือเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่โรงแรมที่ปล่อยให้ลักลอบออกมาเที่ยว และการมาลงจอดครั้งนี้เป็นการติดต่อกับทางสนามบินโดยตรง ไม่ได้ผ่าน ศบค. จากนั้นต้องเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป ยอมรับว่าบางเรื่องยังมีช่องว่าง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน

-พ.อ.วินัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ยืนยันว่า กองทัพบกและ ผบ.ทบ.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใดๆ กับการเดินทางมาไทยของทหารอียิปต์ที่ติดโควิด-19 พร้อมลูกเรือ ซึ่งเป็น 1 ใน 11 กลุ่มชาวต่างชาติที่สามารถเข้าประเทศไทยได้ โดยจัดอยู่ในกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรตามภารกิจ และมีมาตรการรองรับในการกำกับดูแล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา, bbc

-พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ให้สัมภาษณ์ว่า ทหารคนดังกล่าวเป็นลูกเรือของเครื่องบินทหารซึ่งสถานทูตอียิปต์ติดต่อมาที่.การต่างประเทศเพื่อขอเข้า่านฟ้าไทย และกองทัพอากาศอนุญาตให้เข้ามาจอดพักเครื่องบินอยู่ตะเภ่าเพียงหนึ่งคืน ไม่ได้มาปฏิบัติการทางทหารในไทย ส่วนการกักกันโรคเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และสธ.ดูแล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, sanook)

-พล.ร.ท.กฤษพล เรืองเล็กจ้านงค์ ผอ.การท่าอากาศยานอยู่ตะเภ่า กล่าวว่า คณะดังกล่าวมีทั้งหมด 31 คน คาดว่ามีเพียงหนึ่งคน ที่ออกมาข้างนอก

ประเด็นข่าว

ระหว่างเข้าพัก ยืนยันว่าขั้นตอนการตรวจสอบบินไม่พบความผิดปกติ และการตรวจสอบทำด้านนอกอาคารผู้โดยสาร เพราะเป็นลักษณะของ State aircraft มีการแจ้งเข้า-ออกในประเทศล่วงหน้าและต้องรับอนุญาตในเรื่องแผนการบินและตารางการอยู่ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สนุก

- ผู้ใช้เว็บไซต์ทวิตเตอร์ ติด #โควิด19 วิจารณ์การทำงานของภาครัฐ หลังปล่อยให้ทหารอียิปต์เดินทางเข้าประเทศและออกไปหลายสถานที่ใน จ. ระยอง ระบุว่า รัฐบาลมักเรียกร้องให้ประชาชนอย่าการ์ดตก แต่รัฐบาลเป็นฝ่ายการ์ดตกเอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

- เพจต่างๆ แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก อาทิ เพจ Infectious ง่ายนิดเดียว เห็นว่า ใครเข้าราชอาณาจักรไทยไม่ควรมีสิทธิพิเศษ ต้องเข้า state quarantine 14 วัน ขอให้ส่งสารแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ด่านหน้าบ้าง ด้านเพจนายเกิดผล แก้วเกิด ระบุว่า กับคนไทยเข้มงวด แต่คนต่างชาติไม่ต้องป้องกันอะไรก็มาได้ ขณะที่เพจดังต่างๆ แนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากาก ทั้งในกทม.และระยอง ส่วนผู้ที่เดินทางไปเที่ยวระยอง ในช่วงนี้ควรงดไว้ก่อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

- เพจ Drama-addict ระบุ สิ่งที่ศบค.ควรทำคือ บอกตำแหน่งพื้นที่เสี่ยงที่ทหารอียิปต์ไปเที่ยว เพื่อให้ประชาชนรู้จุดเสี่ยง และจำกัดวงของการกำหนดพื้นที่เสี่ยงให้เล็กที่สุด คนที่เกี่ยวข้องจะได้รับไปตรวจ คนที่ใกล้ชิดเสี่ยงจะได้ป้องกันตัว ส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในจุดเสี่ยงจะได้ทำมาหากินกันต่อไป แต่ต้องป้องกัน รวมถึงพื้นที่ กทม.ที่คนในครอบครัวหลุดไปด้วย ส่วนเพจ อีเจ็บบบ เลียบด่วน ระบุ ให้ประชาชนในประเทศช่วยกันเสียสละ อดทน แต่กลับปล่อยแบบนี้ผ่านมาพักโรงแรม มาเดินห้าง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

- สุทธิชัย หยุ่น คอลัมนิสต์ประจำมติชนสุดสัปดาห์ กล่าวถึงกรณีพบทหารและทูตซึ่งได้รับยกเว้นกักตัว 14 วัน ติดเชื้อ 2 ราย เป็นบทเรียนว่าไวรัสไม่แยกอภิสิทธิ์ชนจากคนธรรมดา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, สปริงนิวส์, แนวหน้า สำนักข่าวไทย, nationweekend, innnews, ntiontv, thestandard, thaiPBS, sanook, workpointtoday, thebangkokinsight) ทีวีช่อง 9

- เพจ "หมอดี สาธิต ปิตุเตชะ" โพสต์ว่า ขณะนี้ดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคเพื่อให้ประชาชนมีความเสี่ยงน้อยสุด และปลอดภัยมากที่สุด โดยยึดตามระเบียบและกฎหมายที่สธ.วางไว้คือ เช็กอินไทยชนะ การสวมหน้ากากอนามัย การใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ ขณะนี้มีพื้นที่เสี่ยง 3 จุด คือ ห้างแหลมทอง ห้างเซ็นทรัล และโรงแรมดิวารี ซึ่งในวันนี้ (14 ก.ค.) จะลงพื้นที่พร้อมรถตรวจเชิงรุกพระราชทาน เพื่อดูแลและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ทั้งนี้ คณะทหารอียิปต์ไม่ใช่ของรัฐบาล และได้รับรายงานว่าไม่ค่อยเชื่อฟังข้อปฏิบัติของไทย รวมทั้งไม่ยอมตรวจหาเชื้อในช่วงแรก และวันที่ 10 ก.ค.ได้ออกไปเดินห้างฯ ตั้งแต่ 11.00-15.00 น. จึงต้องประสานสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทย ทำให้ทหารกลุ่มนี้ยอมตรวจในที่สุด

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ไทยรัฐ, innnews

- นพ.สุนทร เจริญภูมิการกิจ นพ.สสจ.ระยอง กล่าวว่า จนท.ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคที่โรงแรมดิวารีดิวา ซึ่งเป็นที่พักที่ทางการจัดไว้ให้กลุ่มทหารอียิปต์ และปิดชั้น 7 และ 8 ที่เป็นโซนใกล้ห้องพักทหารอียิปต์ทั้ง 31 นาย และส่งพนักงานโรงแรม 5 คนมากักตัว 14 วันเพื่อสังเกตอาการ โดยผลแล็บแรกไม่พบเชื้อโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, sanook, workpointtoday, nationweekend

- สสจ.ระยอง โพสต์เฟซบุ๊ก เชิญชวนให้ประชาชนที่ต้องการตรวจโรคโควิด 19 ไปตรวจในวันพรุ่งนี้ (14 ก.ค.) ที่ศูนย์การค้าแพชชั่นช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น ระยอง และศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ ระยอง ตั้งแต่ 11.00 - 15.00 น. โดยรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์(แนวหน้า, มติชน, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, tnthailand, sanook, nationweekend, thebangkokinsight)

- เทศบาลนครระยองสั่งปิดโรงเรียน 8 แห่งไม่มีกำหนดตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป ส่วนวิทยาลัยเทคนิคระยอง ให้เรียนออนไลน์ที่บ้าน 14 วัน หลังพบทหารอียิปต์เข้ามาพักโรงแรม-เที่ยวห้างติดโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก

- โรงแรม D Varee Diva Central, Rayong ชี้แจงว่า โรงแรมได้รับการยืนยันและการตรวจคัดกรองของผู้เข้าพักกลุ่มนี้จากสถานทูตแล้ว และโรงแรมได้ปฏิบัติตามมาตรการของสสจ.อย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ

- เพจห้างแหลมทองระยอง โพสต์ข้อความว่า โรงแรม Holiday Inn & Suites Rayong City Centre ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับลูกค้าเรือทหารที่เป็นข่าว ไม่มีนโยบายรับชาวต่างชาติที่ไม่ผ่าน State Quarantine เข้าพัก และไม่ใช้ State Quarantine ของรัฐ ทั้งนี้ ศูนย์การค้าแพชชั่นช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ทั้งศูนย์ฯ ร้านค้า ร้านอาหาร ทุกวันศุกร์ และคืนนี้จะฉีด พ่นฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนกลางของศูนย์การค้าฯ ทั้งหมดอีกครั้งเพื่อความปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กว่า รัฐบาลประกาศใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินมาเกือบ 4 เดือน พร้อมสโลแกนการ์ดอย่าตก เพื่อป้องกัน โควิด-19 แต่กรณีทหารอียิปต์ทำให้เห็นว่าคนอ้างเป็นคนที่ย่อนยานที่สุดเอง

ประเด็นข่าว

2.เด็ก 9 ขวบครอบครัวคณะทูตติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์(มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ข่าวหุ้น, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวอิศรา, ntiontv, thaiPBS, one31, tnnthailand, businessstoday)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึง กรณีผู้ป่วยเด็กหญิง 9 ขวบ ที่เดินทางมาจากแอฟริกาพร้อมครอบครัว 5 คน ซึ่งเป็นคณะทูต ว่า ก่อนเดินทาง วันที่ 7 ก.ค. ได้ไปตรวจหาเชื้อแล้วแต่ไม่พบ เมื่อมาถึงไทย 10 ก.ค. เข้าพักที่คอนโดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ต่อมาส่งผู้ป่วยตรวจซ้ำพบปอดอักเสบ เจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการสอบสวนโรคในพื้นที่แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, thailandplus, thestandard, workpointtoday, thaiPBS, newtv, thebangkokinsight)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ป่วยเป็นเพศหญิง อายุ 9 ปี ปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่รพ.แห่งหนึ่งในกทม. เป็นผู้ป่วยที่มีการรายงานและแถลงข่าวไปแล้วเมื่อ 11 ก.ค. โดยผู้ป่วยเดินทางมาจากภูมิภาคแอฟริกาพร้อมกับครอบครัวที่เป็นคณะทูต ทั้งหมดได้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ตามขั้นตอนและมาตรการก่อนเดินทางเข้าไทย ผลตรวจทุกคนไม่พบเชื้อที่ประเทศต้นทาง และเดินทางถึงไทยเมื่อ 10 ก.ค. เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการซ้ำ ผลตรวจพบเด็กหญิงติดเชื้อโควิด 19 จึงได้เข้ารับรักษาตัวที่รพ. ส่วนผู้เดินทางในเที่ยวบินเดียวกันมีทั้งหมด 245 ราย เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังและสอบสวนโรค 47 ราย จากการตรวจหาเชื้อพบผู้ติดเชื้อ 12 ราย รวมผู้ป่วยรายนี้ และส่งเข้ารับการรักษาใน รพ. ของ กทม. สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ทีม SRRT ได้สอบสวนโรคเพิ่มเติมที่คอนโดฯ ที่ครอบครัวผู้ป่วยเข้าพัก ค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดและกลุ่มเสี่ยงโดยการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม และได้ให้ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบตามมาตรฐานทางสาธารณสุขแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, คมชัดลึก, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ

-รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เตรียมลงพื้นที่ที่คอนโด One X ซอยสุขุมวิท 26 กทม. ในเวลา 9.30 น.

3.นักธุรกิจชาวปากีสถานเอกสารไม่ครบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์(ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงกรณีนักธุรกิจชาวปากีสถานที่เอกสารไม่ครบแต่มาลงสนามบินสุวรรณภูมิ ว่า คนที่มาจากปากีสถานมีทั้งหมด 27 คน โดยเอกสารที่นำเข้ามาในการเดินทางทุกคนมีครบ แต่เอกสารที่ประสานภายในหน่วยงานของไทยเพื่อให้ปรากฏชื่อคนเดินทางขาดไป 8 คน ซึ่งเกิดจากการประสานงานล่าช้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับไปปรับปรุงแก้ไขให้มีการเชื่อมประสานให้ดีเพื่อให้การเดินทางเรียบร้อย

4.การทดลองวัคซีนในคน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, แนวหน้า, บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวไทย, สปริงนิวส์, newtv, innnews, one31)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงการทดลองวัคซีนโควิด-19 กับหนูและลิง ว่า ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้วและทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน เมื่อได้ผลรับรองว่าใช้งานได้จะส่งขอความเห็นชอบจากอย. และกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ทั้งนี้จะพยายามให้ได้เร็วที่สุด ย้ำว่าทุกขั้นตอนต้องเน้นความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และสธ.จะสนับสนุนทุกด้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์(มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, บ้านเมือง, แนวหน้า, สยามรัฐ, mthai, nationweekend)

-นายสิระ เจนจาคะ ส.ส. กทม. พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า จะสมัครเป็นอาสาสมัครกลุ่มแรกในการทดสอบวัคซีนในมนุษย์ มั่นใจว่าตนเองมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมทั้งจะรับการทดสอบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, มติชน) เว็บไซต์(เดลินิวส์, มติชน, สำนักข่าวไทย, ThaiPBS)

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวถึงการพิจารณาอนุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในคน ว่า ขณะนี้มีผู้พัฒนาวัคซีนได้ยื่นขออนุญาตมาที่ อย.ประมาณ 7 ตัว โดยหนึ่งในนั้นเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่เพิ่งแถลงผลการทดลองในลิงแล้วมีภูมิคุ้มกันสูง อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาเรื่องความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากคณะผู้วิจัยส่งข้อมูลทุกอย่างมาครบถ้วนคาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 1 เดือน โดยจะนำข้อมูลการวิจัยวัคซีนด้วยเทคโนโลยีแบบเดียวกันในต่างประเทศมาพิจารณาประกอบด้วย ส่วนความคืบหน้าวัคซีนชนิด DNA ของบริษัทไบโอเนท-เอเชีย จำกัด การทดลองในหนูได้ผลดี และมีผู้พัฒนาหลายประเทศที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกันมีการทดลองในลิงแล้วได้ผลดี จึงจะยื่นขออนุญาตนำไปทดลองในคนเลย ขณะนี้ทยอยส่งข้อมูลมาให้ อย.พิจารณาแล้วแต่ยังไม่ครบ โดยเฉพาะผลการทดลองของต่างประเทศที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบ ขณะเดียวกัน อย.ได้เตรียมความพร้อมในการนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทยด้วย

5.การดูแลผู้ป่วยในสถานที่กักกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, newtv, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 7, NBT, TNN, ThaiPBS

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีชายไทย อายุ 56 ปี ซึ่งพักอยู่ในสถานกักตัวของรัฐ ที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวานและโรคไต ต่อมาเมื่อมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจหยุดเต้น ก่อนเสียชีวิต ว่ากรมควบคุมโรคไม่นับเป็นผู้เสียชีวิตเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 แพทย์ให้การดูแลเต็มที่ตามสภาพร่างกายและทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐาน มีการชี้แจงรายละเอียดให้ญาติผู้เสียชีวิตรับทราบแล้ว

6.Travel Bubble

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-นายเกษมสันต์ วีระกุล นักวิชาการอิสระ ระบุ การเปิด Travel Bubble รัฐบาลไทยควรเลือกจับคู่กับประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค

ประเด็นข่าว

วิด-19 อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ซึ่งตามข่าวว่าจะเปิด Travel Bubble กับญี่ปุ่นนั้น มองว่าน้อยเกินไปไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากนัก ควรจับคู่กับได้หวั่น ย่องกง เกาหลีใต้ และกลุ่มประเทศ CLMV ภายใต้การกักตัว 14 วันตามมาตรการด้านสาธารณสุข ก่อนเดินทางท่องเที่ยวในลักษณะการจำกัดพื้นที่ เพื่อให้ง่ายต่อการสอบสวนโรค

7.จับต่างด้าวลอบเข้าเมือง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว บก. ร้อย.ร.412 ตรวจสอบตามแนวตะเข็บชายแดนริมแม่น้ำเมย อ.แม่สอด จ.ตาก จับกุมชายชาวจีน 2 คน ไม่มีใบอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักร และจับกุมแรงงานชาวมียนมา 17 คนขณะข้ามแม่น้ำเมยมายังฝั่งไทย นำตัวส่งพนักงานสอบสวนด้านตรวจคนเข้าเมือง จ.ตาก ดำเนินคดี ส่วนบริเวณช่องทางธรรมชาติริมคลองกันพรมแดนไทย-กัมพูชา หมู่ 1 บ้านท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พบกลุ่มแรงงานชาวกัมพูชา 7 คน เดินทางข้ามคลองกันพรมแดนไทย-กัมพูชา ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของกัมพูชา เพื่อนำผลกลับคืนกลับประเทศต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า

-พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ได้กำชับ กอ.รมน. ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และก.แรงงาน คุมเข้มเฝ้าระวัง สกัดกั้น กวาดล้างปราบปรามขบวนการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ทั้งพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ชั้นในต่อเนื่อง

สถานการณ์อื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ thaiquote

-ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่าขณะนี้โควิด-19 แพร่กระจายได้ง่ายขึ้น เพราะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์จากเดิมที่ระบาดในจีนเป็นสายพันธุ์ S และสายพันธุ์ L ส่วนที่ระบาดในไทยเป็นสายพันธุ์ S และเปลี่ยนแปลงเป็นสายพันธุ์ T แต่สายพันธุ์ L ที่ระบาดที่ยุโรปได้ออกสู่กลายเป็นสายพันธุ์ G และ V ซึ่งพบว่าสายพันธุ์ G แพร่ระบาดได้ง่าย มีเชื้อที่ล่าช้าค่อนข้างมาก เติบโตได้ดีในทางเดินหายใจ มีปริมาณไวรัสมากกว่าและกระจายได้มากขึ้น เชื่อว่าถ้ามีการระบาดระลอก 2 สายพันธุ์ที่ระบาดจะเป็นสายพันธุ์ G

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ชาวต่างชาติ 11 กลุ่มที่ศบค.อนุญาตให้เข้ามามีราว 30,000 คน คาดว่าจะมีคนติดเชื้อประมาณ 150 คน และจะหลุดรอดจากการคัดกรองราว 20 คน คิดโดยอ้างอิงค่าเฉลี่ยอัตราการตรวจพบของประเทศไทย 0.5% แต่หากมาจากประเทศที่มีการติดเชื้อสูงมากอย่างอเมริกา ตัวเลขจะสูงกว่านี้ประมาณ 16 เท่า ตัวอย่างของ 2 เคสที่หลุดที่ระยองและกรุงเทพฯ เป็นสัญญาณเตือนความเสี่ยงที่กำลังเข้ามา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์tnn thailand

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ความเชื่อว่าโรคโควิด-19 ที่อยู่ในประเทศไทย ไม่มีการระบาดรุนแรงเนื่องจากสายพันธุ์อ่อนแอหรือไม่มีความรุนแรงนั้น ไม่เป็นความจริง เนื่องจากมีการถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสในประเทศไทย พบว่ามีทุกสายพันธุ์ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2563 การที่ประเทศไทยมีการควบคุมโรคได้นั้น เนื่องจากความเข้มแข็งของระบบคัดกรองและความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์อธิบายขั้นตอนการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย ตามมาตรการสาธารณสุข ถ้าผลเป็นลบ เข้าประเทศแบบ new normal 4 ข้อ สิ่งที่ไม่ได้ในการใช้ชีวิตแบบ New Normal คือ ระบบติดตามตัว การสวมหน้ากากอนามัย การหมั่นล้างมือให้สะอาด การรักษาระยะห่าง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นายเสถียร ไกรทอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย เปิดเผยกรณีมีข่าวโรงเรียนเทศบาลบ้านค่ายปิดป้ายประกาศปิดโรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งคาดว่าอาจมีนักเรียนติดเชื้อจึงประกาศปิดสถานศึกษาว่า ไม่เป็นความจริง ป้ายดังกล่าวติดไว้ตั้งแต่ช่วงที่รัฐบาลประกาศปิดสถานศึกษา และเมื่อเปิดเรียนเจ้าหน้าที่ไม่ได้เอาป้ายออก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ศูนย์วิจัยเฝ้าระวังของเสีย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ได้คิดสร้างเตาเผาหน้ากากอนามัยใช้แล้วขนาดเล็ก เพื่อจัดการหน้ากากใช้แล้ว ชุด PPE หรือขยะติดเชื้ออื่น เหมาะสำหรับติดตั้งใน รพ. สถานีอนามัย สถานที่ราชการ หรือสถานที่ให้บริการประชาชนจำนวนมาก มีขนาดเล็ก มีระบบการควบคุมไม่ให้ปล่อยมลพิษและกากออกสู่สิ่งแวดล้อม ไม่มีน้ำเสีย สามารถนำน้ำมันทอดใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ได้ สามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อนำไฟฟ้าที่ได้มาใช้กับเตาเผาได้ ขณะนี้มีการผลิตเตาเผาขยะต้นแบบ 2 ชุด ใช้งบประมาณชุดละ 100,000 บาท ติดตั้งที่ มจพ. กรุงเทพฯ และ มจพ. วิทยาเขตระยอง และพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่หน่วยงานที่ต้องการ

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ,

ประเด็นข่าว

ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, สปริงส์นิวส์, businessstoday, xinhua, nationtv, tnthailand, จส.100, thebangkokinsight)

-WHO เรียกร้องให้อินโดนีเซียใช้วิธีตรวจ PCR มากขึ้น เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่อยู่ในกลุ่มเกณฑ์สอบสวนโรค และผู้ที่อยู่ในเกณฑ์สังเกตอาการ ทั้งนี้ อินโดนีเซียมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,681 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 71 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 75,699 ราย เสียชีวิต 3,606 ราย

-**ฝรั่งเศส** ผู้เชี่ยวชาญเผยว่า เป็นไปได้ยากที่วัคซีนโควิด-19 ที่ได้ผลเต็มประสิทธิภาพจะพัฒนาสำเร็จภายในปี 2564 ประชาชนควรเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิต ยึดมั่นมาตรการรักษาระยะห่าง และอยู่กับไวรัสให้ได้

-**สหรัฐฯ** รัฐฟลอริดา รายงานยอดผู้ติดเชื้อวันเดียว 15,300 ราย ทางกาต้องการสั่งปิดธุรกิจบางประเภทและชายหาดบางแห่ง

-**ญี่ปุ่น** ฐานทัพสหรัฐฯ 2 แห่งบนเกาะโอกินาวะ ทางภาคใต้ มีทหารสหรัฐฯ ติดเชื้อในฐานทัพแล้ว 62 นาย ส่วนผู้ติดเชื้อวันนี้ เป็นการระบาดแบบกลุ่มในศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ทั้งครูและนักเรียน 22 ราย และพบการติดเชื้อในโรงพยาบาล 30 ราย

-**เม็กซิโก** มีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ 4 ของโลก

-**แอฟริกาใต้** มีผู้ป่วยสะสมและผู้เสียชีวิตมากที่สุดในภูมิภาค และกลับมาใช้มาตรการเคอร์ฟิวและห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

-**อินเดีย** พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 500 ราย ติดเชื้อรายใหม่ 28,701 ราย เป็นสถิติรายวันสูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด

-**ออสเตรเลีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14 ราย โดย 8 รายเป็นคนขับรถบรรทุกที่ไปเที่ยวผับของโรงแรมโครอสส์โรดส์ ในรัฐนิวเซาท์เวลส์

-**ฟิลิปปินส์** มีผู้เสียชีวิตวันเดียว 162 ราย เป็นจำนวนผู้เสียชีวิตภายในวันเดียวสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-**เกาหลีใต้** กำหนดให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาจาก 4 ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงคือ บังกลาเทศ ปากีสถาน คาซัคสถานและคีร์กีซสถาน ต้องยื่นใบรับรองผลตรวจโรคโควิด-19 นอกจากนี้ ทางเกาหลีใต้ยังเผยแพร่ผลการทดสอบว่ายาต้านไวรัสเรมเดซิเวียร์ ของบริษัทเวกซ์บิโกลีต ไชเอินซ์ สหรัฐฯ ช่วยให้ผู้ป่วยหนัก 1 ใน 3 ของเกาหลีใต้ฟื้นตัวเร็วขึ้น

-**อังกฤษ** คนงานฟาร์มผักติดเชื้อโควิด 73 คน สั่งกักโรค 200 คน

-**สถานการณ์ทั่วโลก** มีผู้ติดเชื้อ 13,022,994 ราย เสียชีวิตรวมกว่า 572,000 ราย รักษาหาย 7,588,510 ราย

ยาด้านจุลชีพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. เป็นประธานการประชุมคกก.นโยบายการต่อยอดด้านจุลชีพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดย สธ. ร่วมกับ ก.เกษตรฯ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศไทย โดยได้เห็นชอบ Roadmap ปี 2563-2564 ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การต่อยอดด้านจุลชีพฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 1.เฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว 2.ควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพในภาพรวมของประเทศ 3.ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม 4.ป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตว์เลี้ยง 5.ส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยา และ 6.บริหารและพัฒนาคลังกระต๊อบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างยั่งยืน

ด้าน นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ในช่วงปี 2560-2562 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้สามารถแก้ไขจุดอ่อนที่สำคัญของการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีการบรรจุการแก้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในนโยบาย service plan ของ สธ. ซึ่งครอบคลุมรพท./รพพ.ทั่วประเทศ นอกจากนี้ สธ. ได้ร่วมกับ สสส. และ สข. ดำเนินกิจกรรมผ่านทาง อสม. ภาคประชาสังคม สื่อกระแสหลัก และสื่อสังคม นำแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (social marketing) มาใช้เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการติดตามและประเมินความรู้ของประชาชนโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติควบคู่กัน

เตือนการใช้น้ำมันเก่า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่วิธีการเปลี่ยนน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วให้กลับมาใช้เหมือนเดิมด้วยการเติมเบงโซลีนผสมน้ำ จากการตรวจวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ พบว่าไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพทางเคมีของน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วให้ดีขึ้นได้ และน้ำมันเก่าที่ทอดซ้ำหลายๆ ครั้ง ทำให้เกิดสารโพลาร์ในปริมาณสูงขึ้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ การกรองน้ำมันโดยไม่ผ่านการให้ความร้อนเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า แนะนำให้เลือกใช้น้ำมันให้เหมาะสมกับวิธีปรุงอาหาร และควรเปลี่ยนน้ำมันบ่อยๆ

โรคไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.กรกฎ ลิ่มสมมุติ นพ.สสจ.พะเยา เผย ปี 2563 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 88 ราย เป็นลำดับที่ 64 ของประเทศ และลำดับที่ 6 ของภาคเหนือตอนบน โดย อ.เชียงม่วน มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด รองลงมา คือ อ.เมืองพะเยา และ อ.จุน ในรอบ 2 สัปดาห์ พบผู้ป่วยใน 5 อำเภอ 28 ราย อ.เมืองพะเยา มีผู้ป่วยมากที่สุด 13 ราย ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนแก้ไขปัญหา เตรียมพร้อมบุคลากร สถานบริการสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง ดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก เน้นมาตรการควบคุมโรคเชิงรุก ให้ความรู้ สร้างความตระหนักในมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

ประเด็นข่าว

นวัตกรรมแปรรูปกล้วยชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.สธ. เป็นประธานการลงนามความร่วมมือเพื่อการวิจัย พัฒนา ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมปลูกและแปรรูปกล้วยชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร กับ รพ.เสาไห้ รพ.สต.ห้วยขมิ้น และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ.สระบุรี

ปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุ่น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight, thailandplus, ChiangmaiNews

-พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ที่ประชุมคกก.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุ่น เห็นชอบหลักการ 2 วาระ คือ 1.ร่างกฎกระทรวงกำหนดสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุ่นของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. กำหนดให้อปท.มีอำนาจออกข้อกำหนดท้องถิ่น เพื่อดำเนินการให้วัยรุ่นได้รับสิทธิตามกฎหมาย ด้านบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ การให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ส่งต่อให้ได้รับบริการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งสถานศึกษา สถานบริการ หน่วยงานด้านการจัดสวัสดิการทางสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุ่น และ 2.กลไกการดูแล ช่วยเหลือ และจัดการกรณีมีการร้องเรียน

ชื่นชมแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Pattiya Boonmark เปิดเผยเรื่องราวของ นพ.กัมปนาท จันทนะ เปิดคลินิกที่ จ.สงขลา ให้การรักษาคนไข้คิดเงินไม่แพง ใจดี และไม่ถือตัว แถมบางรายได้รับการรักษาฟรีด้วย

ข่าวปลอมสมุนไพรรักษามะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ New18, กรมประชาสัมพันธ์, มติชนออนไลน์, thailandplus

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นดื่มน้ำสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งในกระดุก แก้วปวดในกระดุกได้แก่ ต้นหนอนตายหยาก เปลือกต้นกุ่ม หัวยาข้าวเย็นเหนือ หัวยาข้าวเย็นใต้ ดินประสิว สารส้ม กำมะถัน จากการตรวจสอบข้อมูลวิชาการ ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าสมุนไพรดังกล่าวสามารถรักษามะเร็งในกระดุกได้

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

🖨 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph

🐦 pr_moph

📷 healthmoph

📺 moph channel

